



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Đến: Các bên quản lý hồ sơ (CME) và nhân viên chăm sóc

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Cảm ơn sự đóng góp của quý vị trong quá trình triển khai mô hình giá phí mới và tách nhóm (unbundle)

Ngày 1 tháng 7 là một ngày ý nghĩa đối với tất cả chúng ta trong hệ thống dịch vụ khuyết tật phát triển và trí tuệ (I/DD) Oregon. Chúng ta đã triển khai thành công các mô hình giá phí mới cho cơ sở chăm sóc người lớn, dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt ban ngày (DSA), dịch vụ vận chuyển và tất cả các dịch vụ liên quan đến việc làm.

Nỗ lực này đã tốn rất nhiều công lao, bao gồm:

- Tách nhóm các dịch vụ hành vi chuyên nghiệp và các dịch vụ điều dưỡng trực tiếp
- Điều chỉnh eXPRS để đáp ứng những sửa đổi bắt buộc mới
- Thảo luận với thân chủ và nhân viên chăm sóc về những lựa chọn họ có về dịch vụ
- Triển khai các nhóm dịch vụ mới dựa theo Quy trình Thẩm định Nhu cầu của Tiểu bang Oregon cho các mô hình giá phí này
- Xem xét những trường hợp phê chuẩn dịch vụ trước (service prior authorizations, hoặc SPA) được chuyển sang mô hình mới và nhập các SPA mới cho các sửa đổi mới

Cảm ơn quý vị, các đối tác của chúng tôi tại CME và các công ty môi giới. Nhân viên ODDS và tôi rất biết ơn sự ủng hộ, tận tâm và hy sinh của quý vị. Quý vị đã giúp chúng tôi thực hiện nội dung này một cách suôn sẻ.

Nếu quý vị cần thêm hỗ trợ thêm về giá phí mới, vui lòng xem lại [các nguồn thông tin trực tuyến cho CME và nhân viên](#) và [trang web đào tạo](#)

[của Dự án La bàn](#), trên đó có các liên kết đến các khóa đào tạo trước đây, các khóa theo yêu cầu và các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật sắp tới.

Nhân viên ODDS và tôi rất đánh giá cao sự tham gia và cống hiến liên tục của quý vị vào Dự án La bàn. Cùng nhau, chúng ta đã tiến một bước dài trong việc cải thiện hệ thống dịch vụ và hỗ trợ I/DD của tiểu bang Oregon dành cho trẻ em và người lớn mắc I/DD.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook [@oregonDHS.IDD](#) hoặc twitter [@OregonODDS](#) và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng mà quý vị ưa thích. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.